

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๑๐/ ๑๕๗



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบการประเมินที่ ๒ ตัวชี้วัดงานทีม ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๐/ว ๒๔๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการแก้ไขตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน ขอปรับรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สำหรับรอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดงานทีม ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ จึงขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศึกษาทำความเข้าใจตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว พร้อมทั้ง ดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมาย โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน [www.cddadg.cdd.go.th](http://www.cddadg.cdd.go.th) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๓๐๖ - ๑๑

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๒๓

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายละเอียดการแก้ไขตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม  
ผู้อำนวยการสำนัก กองและเทียบเท่า และพัฒนาการจังหวัด  
รอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

♦ ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัด	เดิม	ปรับปรุง		
ตัวชี้วัดงานที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของ การใช้จ่ายงบประมาณ	<b>คำนิยาม/คำอธิบาย</b> ๔. กรณีกรมฯ โอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานฯ ก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในงบประมาณรายจ่ายทุกประเภท (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น) หากหน่วยงานดำเนินการเรียบร้อยแล้วเสร็จ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งบประมาณแล้ว ให้รีบดำเนินการส่งงบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นคืนกรมฯ ทันที หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในการนี้ กรมฯ จะนำงบประมาณที่แจ้งส่งคืนกรมฯ นำมาหักจากงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรฯ แต่หากหน่วยงานส่งคืนกรมฯ หลังจากวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรฯ	<b>คำนิยาม/คำอธิบาย</b> ๔. กรณีกรมฯ โอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานฯ ก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในงบประมาณรายจ่ายทุกประเภท (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น) หากหน่วยงานดำเนินการเรียบร้อยแล้วเสร็จ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งบประมาณแล้ว ให้รีบดำเนินการส่งงบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นคืนกรมฯ ทันที หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ในการนี้ กรมฯ จะนำงบประมาณที่แจ้งส่งคืนกรมฯ นำมาหักจากงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรฯ แต่หากหน่วยงานส่งคืนกรมฯ หลังจากวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรฯ		
	<b>หลักฐานเชิงประจักษ์</b>			
	<b>ระดับคะแนน</b>	<b>หลักฐานเชิงประจักษ์</b>	<b>ระดับคะแนน</b>	<b>หลักฐานเชิงประจักษ์</b>
	๑ - ๕	๑. หนังสือของหน่วยงานที่ชี้แจงเหตุผลอันเนื่องมาจากเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายหรือจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ได้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบคำชี้แจงในแต่ละประเด็นหัวข้อให้ชัดเจน ๒. รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMISS)	๑ - ๕	๑. หนังสือของหน่วยงานที่ชี้แจงเหตุผลอันเนื่องมาจากเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายหรือจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ได้ทันภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบคำชี้แจงในแต่ละประเด็นหัวข้อให้ชัดเจน ๒. รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMISS)

\*\*\*\*\*